

Số: 101 /KH-SKHĐT

Lạng Sơn, ngày 05 tháng 4 năm 2023

KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền
gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2022 - 2025”

Thực hiện Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 14/3/2023 của UBND tỉnh về Triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2022 - 2025”, Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Quán triệt, triển khai kịp thời chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về đổi mới thi đua, khen thưởng, trong đó trọng tâm là phát hiện, tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng điển hình tiên tiến; nhằm tạo sức lan toả gương người tốt, việc tốt, tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, góp phần tạo động lực, động viên, khuyến khích, cổ vũ các tập thể, cá nhân học tập điển hình tiên tiến, vươn lên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Xác định nội dung, hình thức thông tin, tuyên truyền nhân rộng gương điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới trong các phong trào thi đua, yêu nước đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của Sở.

Thông qua công tác thông tin, tuyên truyền, giúp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhận thức đầy đủ về các mục tiêu, nội dung và trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ, nâng cao nhận thức về công tác thi đua, khen thưởng. Chủ động phát hiện, xây dựng và lựa chọn những điển hình tiêu biểu; tập thể, cá nhân có nhiều sáng tạo, sáng kiến, giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ, tạo sức lan toả, nhân rộng trong cơ quan, đơn vị.

2. Yêu cầu

Việc phổ biến, tuyên truyền phải đảm bảo kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, liên tục. Tuyên truyền nhân rộng gương điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới trong các phong trào thi đua, yêu nước giai đoạn 2022 - 2025 phải gắn với lộ trình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Ngành trong năm 2023 và giai đoạn 2022-2025.

Thông qua công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến, rút ra những bài học kinh nghiệm về tổ chức triển khai thực hiện các phong trào thi đua; kinh nghiệm về xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, chất lượng công tác thi đua, khen thưởng.

Những điển hình tiên tiến phải thực sự tiêu biểu, xuất sắc, có sức lan tỏa là những tấm gương có tác dụng cổ vũ, lôi cuốn mạnh mẽ trong cơ quan, đơn vị.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến

Tuyên truyền về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của thi đua yêu nước và công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, tuyên truyền điển hình tiên tiến; tuyên truyền gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, cung cấp thông tin đến cơ quan làm công tác thi đua, khen thưởng, cơ quan thông tin truyền thông về gương điển hình tiên tiến, các mô hình mới, cách làm hay để lan tỏa, nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh.

Tuyên truyền về tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, nhằm nâng cao hơn nữa về vị trí, vai trò, tác dụng to lớn của các phong trào thi đua yêu nước và hiệu quả thiết thực của việc nhân rộng, biểu dương, tôn vinh gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua, tạo động lực hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Tập trung tuyên truyền về những điển hình, nhân tố mới, những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong triển khai thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan Sở, đơn vị trực thuộc Sở.

2. Hình thức, đối tượng tuyên truyền

Đa dạng hoá phương thức tuyên truyền, sử dụng và kết hợp hài hoà các hình thức tuyên truyền bằng báo cáo viên, tuyên truyền viên; tuyên truyền qua phương tiện thông tin đại chúng, qua các trang, kênh, mạng di động... tận dụng sức mạnh của Internet, nền tảng số để lan tỏa hiệu ứng xã hội tích cực và sâu rộng trong cộng đồng, thực hiện tốt mục tiêu “Lấy cái đẹp dẹp cái xấu, góp phần đẩy lùi cái xấu, cái ác” trong toàn thể cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở.

3. Xây dựng, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến

Những mô hình, gương điển hình tiên tiến phải là những tập thể, cá nhân, có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ; có sáng kiến, giải pháp áp dụng trong đơn vị; là nhân tố nổi bật, dẫn đầu trong các phong trào thi đua, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước gắn với thi đua “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; có tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ mọi người cùng tiến bộ; tích cực tham gia các hoạt động xã hội: Xây dựng các quỹ, tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện do tỉnh, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị phát động, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn được tập thể thừa nhận, suy tôn, nêu gương để học tập làm theo.

Trên cơ sở các phong trào thi đua và tình hình thực tế, các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở xây dựng các mô hình đảm bảo phù hợp, tập trung lựa chọn, xây dựng mô hình, gương điển hình ở một số lĩnh vực:

- Xây dựng mô hình điển hình trong thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Xây dựng mô hình điển hình “dân vận khéo”.

- Xây dựng mô hình điển hình trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của phòng, đơn vị...

Các phòng, đơn vị tiếp tục theo dõi, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến đã giới thiệu, được công nhận, tạo môi trường công tác thuận lợi để phát huy khả năng và sức sáng tạo trong công việc.

4. Biểu dương, khen thưởng tập thể, các nhân điển hình tiên tiến

Tăng cường phát hiện để khen thưởng và trình cấp có thẩm quyền khen thưởng kịp thời các điển hình tiên tiến tiêu biểu. Biểu dương, khen thưởng gương điển hình xuất sắc tiêu biểu, mô hình mới, nhân tố mới trong các dịp tổng kết hàng năm của Sở. Đồng thời, quan tâm tuyên dương, khen thưởng thành tích đột xuất, khen thưởng chuyên đề, đặc biệt là khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân được phát hiện qua các phong trào thi đua yêu nước.

Các tập thể, cá nhân có đề tài, sáng kiến, giải pháp công tác để đổi mới phương thức làm việc, nâng cao hiệu quả công tác chủ động, tích cực phát huy để nhân rộng điển hình tiên tiến.

5. Kiểm tra, giám sát công tác tuyên truyền, xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến

Thực hiện tốt công tác tự kiểm tra, giám sát công tác thi đua, khen thưởng, các phong trào thi đua và công tác tuyên truyền, xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến.

6. Bố trí, sử dụng cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng

Bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức, năng lực thực tiễn, trình độ, tâm huyết, nhiệt tình và trách nhiệm; có năng lực tham mưu, tổ chức phong trào thi đua, tuyên truyền về điển hình tiên tiến đáp ứng được yêu cầu công tác thi đua, khen thưởng. Ưu tiên bố trí cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng có tính ổn định, kế thừa, tạo điều kiện để cán bộ phát huy năng lực, sở trường và tâm huyết trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Thường xuyên cử cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thi đua khen thưởng, báo cáo viên, tuyên truyền viên do tỉnh và các cơ quan tổ chức.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các phòng, Trung tâm xúc tiến đầu tư thuộc Sở

Tổ chức quán triệt sâu sắc mục đích, yêu cầu, nội dung Kế hoạch và các văn bản phát động thi đua của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh và của Sở

đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị. Lựa chọn, xây dựng điển hình tiên tiến theo tiêu chuẩn, số lượng hằng năm tại Kế hoạch số 249a/KH-SKHĐT ngày 23/11/2021 của Sở về việc xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2021 - 2025 gửi Văn phòng Sở tổng hợp, tham mưu Giám đốc Sở xem xét, biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến tại các dịp sơ kết, tổng kết hằng năm.

2. Văn phòng Sở

Hàng năm tổng hợp, lựa chọn, giới thiệu tối thiểu 02 điển hình tiên tiến, tiêu biểu là tập thể và cá nhân gửi Sở Nội vụ để thực hiện việc tuyên truyền trên địa bàn tỉnh và đăng trên trang thông tin điện tử của Sở.

Phối hợp với các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở kịp thời phát hiện và đề nghị khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua theo quy định.

Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện với cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền Triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2022 - 2025” của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn./.

Nơi nhận:

- Sở Nội vụ;
- Các cơ quan, đơn vị trong Cụm thi đua TMTH;
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng, Trung tâm XTĐT;
- Lưu: VT, VP.

GIÁM ĐỐC

Vũ Hoàng Quý